

สรุปการเข้ารับการฝึกอบรมการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
LDD e- Training หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง

ข้าพเจ้านางพชนี กุลกระโทก เจ้าหน้าที่งานการเกษตรปฏิบัติงานได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดินรุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ด้วยระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ LDD e-Training ระหว่างวันที่๑ตุลาคม ๒๕๖๕ถึง๓๑มีนาคม ๒๕๖๕ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจัดโดยกองกาเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน

บัดนี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปการอบรม หลักสูตรการใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ให้ทราบดังนี้

๑.การเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการตรวจสอบดินและการแปรผลวิเคราะห์ดิน

ทางการเกษตร

๒. เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม มีดังนี้

บทที่ ๑ ความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน

บทที่ ๒ การเก็บตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน

บทที่ ๓ การใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปรผลและรายงานผล การวิเคราะห์ดิน

บทที่ ๔ แนะนำช่องทางการเข้าถึงการบริการวิเคราะห์ดิน

ความสำคัญของการวิเคราะห์ดิน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเสื่อมสภาพของดินเพื่อให้ทราบว่าสุขภาพของดินในการเพาะปลูกเป็นเช่นไร สามารถแก้ไขได้อย่างไร

สมบัติดินที่สำคัญต้องตรวจสอบวิเคราะห์ ได้แก่

สมบัติทางเคมี ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความต้องการปุ๋ยของดิน

ความเค็มของดิน อินทรีย์วัตถุในดิน ธาตุอาหารพืชและความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน

สมบัติทางกายภาพของดิน เช่นเนื้อดิน โครงสร้างดิน ความชื้นในดิน สีของดิน

ความแน่นทึบของดิน ความเป็นประโยชน์ของน้ำในดิน เป็นต้น

ผลวิเคราะห์ดิน จะบอกถึงศักยภาพและกำลังการผลิตของดิน ปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมีปริมาณเพียงพอหรือไม่ บ่งชี้ความผิดปกติของดิน เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง ขาดธาตุอาหารพืช ชนิดใดหรือธาตุอาหารพืชชนิดใดมีปริมาณสูงผิดปกติ เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือแนวทางการใส่ปุ๋ยว่าควรใส่ปริมาณมากน้อยเพียงใดในแต่ละชนิดพืชที่ต้องการปลูก

๒.๒ การนำผลวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ มีดังนี้

นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการปลูกพืช

เลือกชนิดพืชและพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพดิน

ประกอบการใส่ปุ๋ย ทำให้ใส่ปุ๋ยถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกที่ และถูกเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



ผู้เข้าฝึกอบรม

(นางพัชนี กุลกระโทก)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา

เห็นชอบ
นายอัมพร พวงพวา

(ลงชื่อ)



(นายอัมพร พวงพวา)

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง



กรมพัฒนาที่ดิน

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นางพัญญี กุลกระโทก

ได้ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(LDD e-Training)

หลักสูตร การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่อวางแผนพัฒนาที่ดิน
รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ : ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

Signature

(นางสาวกัญญาภรณ์ โสเจยยะ)
รองอธิบดีด้านบริหาร

พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๕ กุมภาพันธ์